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        Mættir: Stella, Birna, Svana og Hilmar. 

 Aðventukaffi 
Ákveðið var að halda uppskeruhátíð og aðventu kaffi  25. Nóvember 2016 sem er 

föstudagur. 

Send verður fyrirspurn á Dótlu um að fá skjölin fyrir stigahæðstu hundana. 

Þurfum að hvetja Tengiliði til að hjálpa okkur við að safna í happdrættið okkar góða 

 Stella setur inn á síðu tengiliða fyrir fjár og hjarðhundadeild. 

Ath með ársskýrslu frá Tengiliðum. 

Athugað verður með kakó og kökur fyrir kvöldið 

Birna ætlar að sjá um að prenta út viðurkenningarskjöl. 

 

 Fjárhundaeðlispróf 
Hilmar ætlar að senda inn beiðni um að fá að halda próf helgina eftir sýningu og 

helgina eftir það…s.s.19-20. nóv og 26.-27. Nóv til vara.(var sent strax og samþykki 

komið) 

 

 Tengiliðir 

Bréf frá Fanney farið yfir. 

Vill láta setja ræktunar uppl inn á síðuna okkar, Stella fer í það. 

Rætt var um tegiliðastörf. 

Hafa sanband við tengilið fyrir nýjar hundategundir, Berger Balnc Swisse-White Swiss, 

Bearded Collie og Austialian Cattle dog. 

Einnig þarf að skoða heilsufarskröfur fyrir nýjar tegundir, augnskoðun og 

Mjaðmamyndun? 

 

 Deildasýning 2017 
Stella ætlar að Senda Rúnu línu um áhuga að sameina í deildasýningu með schafer 

deild. 

Athuga með deilda sýningu í lok maí 27-28.maí 2017. 



Svana bauð Miðdal sem stað til að halda sýninguna, verður skoðað ásamt fl 

staðsetningum. 

 

 Heimasíðan: 

Stella ætlar að taka við að yfirfara heimasíðuna og uppfæra 

e-mail formanns: shog@simnet.is 

 

 Önnur mál 
Dótla Elín óskaði eftir því að hætta sem formaður deildarinnar og ákveðið var að 

Hilmar tæki til bráðabirgða við af henni þar til næsti aðalfundur yrði. 

Ath með að setja inn seinustu fundagerð Hilmar sendir á Dótlu með að ath með hana. 

 

Næsti stjórnarfundur verður 18. nóv.  
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